

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 68

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động, Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 mang ý nghĩa thiết thực. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện Nghị quyết để chính sách đến với người thụ hưởng kịp thời.



Người lao động làm thủ tục hưởng chính sách tại Bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy.

Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình là đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải với chức năng, nhiệm vụ quản lý, tổ chức khai thác bến xe khách trung tâm thành phố Thái Bình. Hiện nay, bến xe phục vụ vận tải 48 tuyến cố định và 8 tuyến xe buýt nội tỉnh. Tổng số đơn vị vận tải là 43 đơn vị. Ông Vũ Văn Ngự, Phó Trưởng ban Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình cho biết: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tuyến vận chuyển hành khách dừng hoạt động nên lượng hành khách giảm mạnh, ảnh hưởng đến kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tuyến có tần suất cao như tuyến Hà Nội, Thanh Hóa... Một số tuyến không duy trì được biểu đồ chạy xe, nhiều tuyến đã tạm dừng hoạt động kinh doanh. Đến cuối tháng 8 đã tạm dừng xe chạy đi 56 tuyến. Đến thời điểm này chỉ còn duy trì 4 tuyến: Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Với tần suất hoạt động và lượng khách sụt giảm, doanh thu của các doanh nghiệp vận

tải bị giảm mạnh từ 70 - 80%, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của nhiều người lao động. Trước tình hình đó, Ban Quản lý đã động viên, chia sẻ khó khăn với người lao động, đồng thời chỉ đạo các phương tiện vận chuyển hành khách tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, quản trị, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Công đoàn Ban Quản lý đã rà soát, lập danh sách người lao động của đơn vị để nghị hưởng trợ cấp khó khăn. Đến nay, đã có hơn 10 đơn vị đề nghị hỗ trợ đợt 1 được UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ theo Nghị quyết số 68. Là người lao động được thụ hưởng chính sách, chị Đào Thị Thu Huyền, nhân viên trực ban Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình cho biết: Chúng tôi làm việc tại đây từ năm 2018, chưa bao giờ đơn vị lại gặp khó khăn như thời gian qua. Từ ngày 1 - 31/8, tôi và nhiều lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không

hưởng lương nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của lãnh đạo, công đoàn, chúng tôi đã có quyết định hỗ trợ theo Nghị quyết số 68. Đây là nguồn động viên để chúng tôi cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này. Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian qua Sở đã chủ động phối hợp cùng các ngành, đơn vị ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến hết tháng 9/2021, toàn tỉnh đã có trên 164.700 người lao động và người dân, 54 hộ kinh doanh, trên 2.650 doanh nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Điển hình như Bảo hiểm xã hội tỉnh đã rà soát, thực hiện chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 163.443 lao động của 2.649 doanh nghiệp với tổng số tiền lũy kế trên 10,5 tỷ đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND

tỉnh quyết định hỗ trợ đối với 292 lao động của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đơn vị phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Hỗ trợ 216 lao động của 13 doanh nghiệp, đơn vị phải ngừng việc với kinh phí 339 triệu đồng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị vay vốn của 6 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 300 lượt lao động, với số tiền gần 1 tỷ đồng... Bên cạnh đó, các nội dung khác của Nghị quyết cũng được quan tâm, triển khai thực hiện theo quy định, như: các cơ quan liên quan đã tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn để các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh tiếp cận, xác lập hồ sơ đề nghị thụ hưởng chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề duy trì việc làm cho người lao động; người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế...

Trong thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68. Tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành quy định hỗ trợ đối với nhóm lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác. Tiếp tục phối hợp thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh đến cơ sở, doanh nghiệp, người lao động và người dân. Tăng cường phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại địa phương, cơ sở và doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để phối hợp khắc phục khó khăn, chủ động giải quyết những tình huống cụ thể phát sinh theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người dân, người lao động và doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách, góp phần để các đối tượng được thụ hưởng giảm bớt khó khăn trong đại dịch.

MAI THỤ

Sẵn sàng đón công dân về tỉnh

Ngay sau khi tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức đón công dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương về quê, các sở, ngành, địa phương đã khẩn trương xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện để đón công dân trở về theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Theo thống kê đến ngày 13/10, đợt 1, huyện Đông Hưng có 92 công dân được đón về tỉnh. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương một mặt tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, mặt khác tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, đón tiếp các xã, thị trấn thực hiện phương án chuẩn bị đón công dân về địa phương. Theo ông Phạm Đình Ánh, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Phòng đã phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác minh thông tin công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện đang lưu trú, tạm trú tại các tỉnh, thành phố phía Nam theo kế hoạch. Cùng với đó, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin, danh sách công dân trở về địa phương; hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc tiếp nhận và bàn giao công dân vào khu cách ly tập trung.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương cho biết: Để hỗ trợ công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Kiến Xương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương vào cuộc tích cực, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tiếp nhận công dân; công an các xã, thị trấn phối hợp rà soát, xác minh thông tin về công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương có nguyện vọng trở về, lên phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong quá trình đón và bàn giao công dân trở về địa phương; Trung tâm Y tế huyện chủ trì hướng dẫn các biện pháp phòng,

chống dịch Covid-19 trong quá trình đón, tiếp nhận, sàng lọc, xét nghiệm, bàn giao công dân cho các khu cách ly của huyện. Huyện cũng dựa trên cơ sở danh sách đón công dân theo từng đợt để phân loại, nhóm, bố trí theo nhóm khi di chuyển về các khu cách ly tập trung. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhanh chóng tiến hành rà soát, xác minh thông tin chính xác đối với công dân có hộ khẩu thường trú từng địa bàn đang lưu trú, tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương để tổng hợp danh sách đầy đủ. Hiện nay, huyện đã chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly, bảo đảm điều kiện đón những công dân đợt 1 trở về địa phương an toàn. Theo phương án, đợt 1 toàn tỉnh sẽ đón 1.391 công dân đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương. Các công dân được chia làm 2 chuyến đi bằng tàu hỏa từ ga Sài Gòn về ga Nam Định sau đó UBND các huyện, thành phố bố trí ô tô khách đến đón công dân từ ga Nam Định về khu cách ly tập trung của địa phương minh. Tỉnh hỗ trợ công dân chi phí di chuyển từ ga Sài Gòn về ga Nam Định, chi phí di chuyển từ ga Nam Định về khu cách ly tập trung tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình;

NHÓM ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN ĐƯA VỀ TỈNH

- Nhóm 1: Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người già yếu từ đủ 65 tuổi trở lên, người bệnh không thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm gây dịch, học sinh, sinh viên.
 - Nhóm 2: Giáo viên, người đi công tác theo phân công của các cơ quan, tổ chức.
 - Nhóm 3: Các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật của doanh nghiệp.
 - Nhóm 4: Người đi du lịch, thăm thân đang bị mắc kẹt.
 - Nhóm 5: Người lao động nhưng đang trong thời gian không có việc làm.
 - Nhóm 6: Một số đối tượng đặc biệt khác.
- Đối với người thuộc nhóm 1 mà không tự phục vụ được trong sinh hoạt thì được bố trí một người đi cùng để chăm sóc, phục vụ.

hỗ trợ một phần chi phí trong thời gian cách ly tại các khu cách ly tập trung của huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình. Đến nay, các ngành, địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện từ khâu đăng ký, rà soát, lập danh sách vận chuyển, đón nhận, xét nghiệm, cách ly công dân trở về bảo đảm an toàn. Tỉnh yêu cầu trong quá trình đưa đón phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, không để lây nhiễm đối với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp đón, tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư. Bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện hậu cần phục vụ tại khu cách ly tập trung. Tỉnh

NGỌC MAI



Khu cách ly tập trung huyện Đông Hưng chuẩn bị chu đáo đón công dân trở về địa phương.

Thúc đẩy sản xuất vụ đông

Những năm gần đây, diện tích vụ đông của tỉnh duy trì ổn định xung quanh 36.000ha. Tuy diện tích không tăng nhưng với chủ trương mở rộng cây trồng có giá trị kinh tế cao, giá trị sản xuất vụ đông tiếp tục được nâng lên. Năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19, ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục thúc đẩy sản xuất vụ đông để đáp ứng tốt nhu cầu lương thực, thực phẩm đồng thời tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.

Vụ đông là vụ sản xuất đặc thù và là lợi thế của các tỉnh phía Bắc trong đó có Thái Bình. Trong 3 - 4 tháng, chuyển tiếp nền nhiệt đất vụ và cuối vụ cho phép gieo trồng đa dạng về chủng loại đối với cây trồng: nhóm rau màu ưa ấm, nhóm ưa lạnh và nhóm trung tính. Không ít vùng, nông dân có truyền thống và trình độ thâm canh cao, chỉ cần làm một vụ đông để có thu nhập bằng 3 - 5 lần cây lúa. Chính vì vậy, nhiều năm nay, vụ đông ở tỉnh ta được coi là vụ sản xuất chính và giá trị vụ đông không ngừng gia tăng qua các năm. Ngay như năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 cũng như những diễn biến thất thường của thời tiết,

đặc biệt là mưa lớn ở đầu vụ nhưng toàn tỉnh vẫn trồng được 36.354ha cây trồng các loại, vượt 354ha so với kế hoạch, tăng 76ha so với năm 2019. Tổng giá trị sản xuất vụ đông năm 2020 ước đạt trên 3.019 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với vụ đông năm 2019. Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phần đầu gieo trồng trên 36.000ha cây trồng các loại; trong đó, chủ đạo là ngô, khoai tây, khoai lang, bí xanh, bí đỏ và rau đậu các loại. Ngành Nông nghiệp đề nghị các địa phương xây dựng kịch bản, kế hoạch và các giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong đó, tập trung chỉ đạo thủ hoạch nhanh, gọn lẹ mùa, giải phóng đất sớm để triển khai sản xuất vụ

đông kịp thời vụ. Chú trọng công tác làm thủy lợi nội đồng trong vùng sản xuất vụ đông; tổ chức kiểm tra, tu bổ, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy bảo đảm tiêu thoát nước tốt nhằm khắc phục tình trạng cây vụ đông bị ngập úng khi gặp mưa lớn xảy ra. Cơ sở thôn chủ động bố trí quỹ đất dành cho nhân dân địa phương thuê, mượn sản xuất trên cơ sở rà soát các hộ gia đình không có nhu cầu trồng cây vụ đông cho các hộ có nhu cầu sản xuất thuê, mượn nhằm hạn chế việc bỏ ruộng không canh tác. Tại huyện Thái Thụy, phần đầu diện tích trồng vụ đông đạt từ 5.000ha trở lên, huyện trích kinh phí 1,72 tỷ đồng hỗ trợ các tổ chức, cá

nhân tham gia sản xuất vụ đông tập trung trong vùng quy hoạch, diện tích từ 6ha trở lên đối với một loại cây trồng. Dự kiến, tổng diện tích hỗ trợ toàn huyện trên 2.400ha thuộc 98 vùng sản xuất tập trung của 47 HTX; gieo trồng 7 nhóm cây trồng chính gồm: hành tỏi, dưa bí, khoai tây, khoai lang, ngô, ớt và salad. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ kinh phí đầu tư phân bón vi sinh với lượng hỗ trợ 500kg/ha để hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tạo ra nguồn sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất trồng trọt, tạo sản phẩm đặc thù có sức cạnh tranh trên thị trường, vụ đông năm 2021,

UBND tỉnh trích kinh phí 1,051 tỷ đồng hỗ trợ hai huyện Đông Hưng, Hưng Hà thực hiện 2 mô hình: sản xuất khoai tây an toàn, phát triển sản phẩm OCOP tại xã Mê Linh (Đông Hưng); sản xuất cây ngưu tất an toàn, phát triển sản phẩm OCOP tại xã Thống Nhất (Hưng Hà).

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Hai địa

phương tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ giống (hỗ trợ đối với mô hình trồng khoai tây tại xã Mê Linh), tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, chi phí quản lý mô hình, thành lập HTX mới, xây dựng nhà kho và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng trang tin điện tử, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc... Trên cơ sở các nội dung hỗ

trợ của mô hình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các chi cục liên quan phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai bảo đảm tiến độ, hiệu quả mô hình.

Về thời vụ, ngành Nông nghiệp khuyến cáo, đối với cây ngô, mở rộng diện tích ngô sinh khối, ngô thực phẩm, ngô ăn tươi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật như: làm bầu, làm đất tối thiểu...

trồng xong trước ngày 15/10; đối với nhóm bí, dưa chuột, ớt... áp dụng kỹ thuật trồng gối băng cách rạch lúa đặt bầu trước khi thu hoạch để tranh thủ thời vụ. Đối với nhóm cây ưa lạnh: khoai tây, thời vụ tập trung từ ngày 15/10 - 5/11, sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh, được bảo quản trong kho lạnh; nhóm rau, đậu các quy hoạch và xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn.

Thời tiết bất thuận những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thu hoạch lúa mùa, gieo trồng cây vụ đông cũng như sinh trưởng, phát triển của rau màu mới trồng. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, ngành Nông nghiệp đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân khi thời tiết lạnh ráo trồng dặm, trồng bù những diện tích cây vụ đông mới trồng bị gãy, đổ, dập nát do mưa bão. Tiếp tục rà soát và điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ đông cho phù hợp với diễn biến thời tiết; chuẩn bị đủ nguồn hạt giống để đáp ứng đủ yêu cầu của sản xuất và dự phòng trong trường hợp phải gieo trồng lại.

NGÂN HUYNH



Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) chăm sóc rau vụ đông mới trồng.